

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tiếp đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đến thăm, tìm hiểu một số mô hình tiêu biểu của nhà trường.

Tại buổi làm việc, GS. TSKH Dương Quý Sỹ, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo với đoàn làm việc về chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; về một số hoạt động nổi bật của Trường trong những năm qua. Đặc biệt, là một số mô hình đã được nhà trường tổ chức thực hiện trong những năm qua nhằm nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao sức khỏe, tri thức như: tập thể dục giữa giờ các buổi sáng, chiều (từ năm 2017); mô hình tập Võ cổ truyền do Đại võ sư Quốc tế Trương Văn Bảo - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam - Chủ tịch LĐ Võ thuật tỉnh Lâm Đồng (từ 2019), đọc sách vào 16 giờ các buổi trong ngày.... Trong nhiều mô hình đó, không thể kể đến là mô hình: *"Nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, viên chức, người lao động thông qua việc đọc báo Đảng hàng tuần có phần liên hệ thực tế"*. Mô hình trên đã được Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng triển khai thực hiện từ năm 2016, nhà trường đã tổ khảo sát trong đảng viên về hiệu quả của phương pháp so với việc tổ chức đọc báo giấy tập trung và đã được đảng viên ủng hộ cao. Thông qua việc đọc và trả lời báo Đảng dưới cờ hàng tuần, đảng viên, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nâng cao nhận thức chính trị từ đó gắn vào thực tiễn công việc chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. GS. TSKH Dương Quý Sỹ cũng báo cáo thông qua mô hình, đã nâng cao nhận thức của đảng viên, viên chức, người lao động từ đó phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường qua đó nâng cao vị thế, hình ảnh của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Từ một đơn vị chưa phát triển trước đây, nay nhà trường trở thành đơn vị đi đầu trong nhiều hoạt động: công tác Đảng, đoàn thể; đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các hoạt động hỗ trợ hss.... Tất cả các hoạt động của nhà trường đã được các cơ quan chủ quản đánh giá cao và tặng nhiều bằng khen.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ông cho rằng mặc dù là đơn vị sự nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng những thành tích của nhà trường đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích trong các hoạt động phong trào, trong đó mô hình "*Nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, viên chức, người lao động thông qua việc đọc báo Đảng hàng tuần có phần liên hệ thực tế*" là rất tiêu biểu, sắp tới Tạp chí Cộng sản sẽ tổ chức nhân rộng trong một số địa phương, đơn vị.

Thành tích đạt được của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trong những năm qua là đóng góp của tập thể đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động và sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Ban giám hiệu và đồng chí Bí thư Đảng ủy - hiệu trưởng nhà trường. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh mô hình trên và xây dựng các mô hình mới để tiếp tục rèn luyện tư tưởng chính trị cho đảng viên, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường.